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เรียน ทานที่ปรึกษา  อาจารยโสภนา ทานคณาจารยทั้งหลาย 
ทานนักวิชาการและทานผูมีเกียรติทุกทาน 

 
 ผมมีเวลาพูด 45 นาที ความจรงิแลว 45 นาทีเปนเวลาที่คอนขางจะยาวสําหรับผม  เพราะ
เรื่องที่จะใหผมพูด คือแนวทางการวิจัยตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งความจริงแลว
แนวทางดานสังคมวิทยาคอนขางจะยาก อาจารยโสภนาคงทราบดตีอนทีท่าบทามไปขอใหผมพูด
ผมรูสึกตืน่เตน แนนอนทีสุ่ดหัวขอที่ผมจะพูดนี่ผมไมรูวาจะพูดอะไร เพราะวาจริงๆ แลวผมมิใช
นักวิชาการ ผมคือผูปฏิบัติในแนวทางที่ผมเปนอยูทุกวันนี้ หรือทีผ่านมาในฐานะที่เปน
เอกอัครราชทตูประจําสาธารณรัฐอนิเดียผมคือผูปฏิบัต ิ รับนโยบายของรัฐบาลและของนักวิชาการ
ไปปฏิบัติ ฉะนั้นจงึคอนขางจะยากสําหรับผม ผมตองขออนุญาตหากพูดแลวไมถูกใจทานตองขอ
โทษดวย จรงิๆ แลวผมไดเรียนถามอาจารยโสภนาทางโทรศพัทวาจะใหผมพูดเรื่องอะไร ซึง่ทานก็
กรุณาใหหัวขอผมมาสองสามหัวขอคือสังคมของอินเดยี ปญหาอปุสรรคในการติดตอกับอินเดีย 
มิตทิางสังคม วัฒนธรรม ศาสนาของอินเดยี และความเขาใจของเราที่มีตออนิเดีย รวมทั้งบทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศที่จะเปนตวัเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการของไทยไดอยางไร และจะ
แถมทายดวยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา นี่คือส่ีหาหัวขอที่อาจารยโสภนากรุณาบอก
ผมมาขอใหพูด ซึ่งก็ยินดอียางย่ิง ผมคดิวาอยาฟงผมฝายเดียวเลย เรามาคยุกันดีกวานะครับ 
ระหวางที่ผมพดูไป อาจารยมีอะไรจะแทรก หรือจะถาม หรือจะเสริม ผมยินด ี เพ่ือความสบายๆ 
ผมจะไดไมรูสกึตื่นเตนเกินไป  



 หากพูดถึงประเทศอินเดีย อาจารยทั้งหลายที่ไดรับทนุและไปอยูประเทศอนิเดีย จะรูเลย
วาอินเดียเขาทําตัวยิ่งใหญอยางไร เขารูสึกตัวเอง หรือวาเขาทําตัวเองวาเขายิ่งใหญในภูมิภาค
เอเชียใต และยิ่งใหญในเอเชีย ซึ่งเขาทําอยางนั้นเพราะมีประเทศในเอเชียที่ย่ิงใหญอีกประเทศหนึง่
คือจีน ซึ่งเขาตองคอยระแวดระวังหรือคอยเฝามองอยูเสมอ ฉะนัน้แลว เราเองเมือ่ไปอยูที่นั่น เรา
จะรูเลยวาเขารูสึกกับประเทศไทยอยางไร  เขาเห็นคนไทยเปนอยางไร แนนอน ในมติติางๆ ที่ผมจะ
เรียนใหทราบตอไปนะครับ ในความรูสึกของคนไทยเราเองตางหากที่รูสึกวาประเทศอินเดียไมได
เปนอยางที่เขาเปน เราเองตางหากทีรู่สึกอยางนั้น อยางคนไทยทั่วไป อินเดียก็แคอินเดียนั่นแหละ 
ความเปนประเทศใหญก็ยังไมคอยเทาไร  ที่ผมพูดในทีน่ี้ผมจะพยายามพูดในเรื่องที่ผมเห็น จาก
ประสบการณของผมที่ไปอยูที่นั่นมาเกือบหกป ผมเปนทตูไทยที่อยูที่ประเทศอินเดียนานที่สุดใน
ประวัตศิาสตรประเทศไทย ผมจะพูดจากประสบการณและจากสิ่งที่ผมไดเห็นวาอินเดียเปน
อยางไร และเขาทําตัวอยางไร 
 เราก็ทราบกันดีแลววาอินเดยีเปนประเทศเกาแกสาม-สี่พันปเหมือนกัน ไมตางจากจีน คือ
เขาบอกวาเขาไมมีอะไรตางจากจีน ถาพูดถึงความเกาแก เขาเกาแก พูดถึงวัฒนธรรม เขามี
วัฒนธรรมที่สวยงามและเกาแก พูดถึงศาสนา เขาเปนแหลงศาสนาในโลกนี้ทุกศาสนา แตถาหาก
พูดถึงความสัมพันธระหวางอินเดียกับประเทศไทย เราถือวาเปนมิตรที่ดีของอินเดียในสายตาของ
คนอนิเดีย เพราะวาเราเริ่มมีความสัมพันธทางทูตกับประเทศอินเดียกอนที่ประเทศอินเดียจะไดรบั
เอกราช                เรามคีวามสัมพันธทางการทูตกับอินเดียเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2490 อินเดียไดรับ
เอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2490  เราแสดงความเปนมิตรแทใหอินเดียเห็น
วาเรามีความสนิทสนมและนับถืออินเดียอยางไร หรอืใกลชิดกับอินเดียขนาดไหน ในปจจุบันนี้
ความสัมพันธระหวางไทยกับอินเดียผมคดิวาอยูในตําแหนงทีด่ีมากเพราะเราเปนประเทศแรกนอก
เอเชียใตที่ประเทศอินเดียทํา FTA ดวย นีห่มายถึงทางดานเศรษฐกิจ เขาก็เห็นวาเรานาจะเปนตัว
ขับเคล่ือนทีด่ทีางดานเศรษฐกิจของอินเดยี แตแนนอนอนิเดียไมทําอะไรโดยไมหวังประโยชน  
อินเดียใชประเทศไทยเปนฐาน ใชประเทศไทยเปนตวัอยางเพื่อจะทํา FTA ระหวางอินเดียกับ       
อาเซียน นั่นคอืขนมกอนใหญที่เขามองอยูขางหนา นี่แหละครบัอินเดยีเปนอินเดียอยางนี้   
 เรื่องความรวมมือระหวางไทยกับอินเดียเรามีเกือบทุกสาขา ไมวาจะเปนความรวมมือทาง 
วิชาการ วิทยาศาสตร วัฒนธรรม ทุกอยางเรามีกับเขาหมดเลยครับ แตสิ่งที่มีอยูในปจจุบันนั้นเรามี
แลวไมคอยเอามาใช มีการลงนาม MOU กันแลวก็วางไวตรงนั้นเปนสวนใหญ นี่ผมพูดในฐานะผู
ปฏิบัติไมไดมาบอกวาอะไรไมดี อะไรด ีผมในฐานะผูปฏิบัติพยายามที่จะเปนตัวเรง อะไรที่สามารถ
ปฏิบัติได ถาเราจะมองวาแนวทางความรวมมือทางวิชาการดานสังคมศาสตรระหวางไทย-อินเดีย:
ทิศทาง ความคาดหวัง และอนาคตจะเปนอยางไร จริงๆ แลวคําวาอนาคตผมวาเราทุกคนมองไป
ขางหนาเสมอ เราจะทําอะไรกับอินเดียดี แตเราตองกลบัมาดูตัวเราสักนิดหนึง่ ขอโทษนะครบั ผม



ไมไดหมายความวาเราไมดีอะไรทัง้สิ้นนะครับ  เร่ืองทัศนคติเราตองมามองวาทัศนคติของคนสอง
ประเทศ ทศันคติของคนไทยที่มีตออนิเดยี ผมคิดวาคนที่ไมไดไปอินเดีย อาจารยหลายทานที่อยูที่
อินเดีย เราจะรูเลยวาเมื่อเริ่มพูดถึงประเทศอนิเดียเราจะมีทัศนคตทิีไ่มคอยดี ตองยอมรับนะครบั
วาเรามีทัศนคติที่ไมดตีออินเดีย นอยคนนกัที่มีจะมทีัศนคติวาอินเดียด ีแตอินเดียจะดีเม่ือเราได
เห็น ผมเองตอนผมเปนทตูอยูที่แอฟริกาใต พอรูขาววาจะไปเปนทูตทีอ่ินเดีย ผมรูสึกไมคอยสบาย
ใจ มันไมรูทําไมนะครับ บางคนคงเปนอยางนี้ รูสึกไมคอยอยากไป ถามวาทําไมไมอยากไป ตอบ
ไมได ไมรูเหมอืนกัน อินเดียไมดี อนิเดียสกปรก อยางโนน อยางนี้ แตวาเราไมเห็นเราบอกวาไมดี
ทั้งๆที่เรายังไมเห็น แตจรงิๆ แลวไมใชผมบอกวาอินเดียดีนะครับ อินเดียก็อยูในระดบัหนึง่ แตใน
ความรูสึกของเราตางหากที่เรารูสึกวาอินเดียไมคอยด ี ไมนาไป ถาใหเลือกระหวางไปประเทศ
อินเดีย กับไปประเทศโนนประเทศนี้ หรือไปประเทศจีนคนเลือกอินเดียผมวานอยนะ นี่เรื่องจริงนะ
ครับ นีค่ือทศันคตทิี่เรามีเริ่มตนกับอินเดียเพราะคนอินเดียสงสัยจะเปนคนขี้โกง อินเดียสงสยัจะ
สกปรก คนอินเดียสงสัยจะเจาเลห อนิเดยีสงสัยจะอยางนัน้ สงสัยจะอยางนี้  ความสงสัยทั้งหลาย
แหลมันทําใหเรารูสึกไมอยากอยู ไมอยากจะยุงกับเขา ไมอยากจะไป ไมอยากจะเห็น นีค่ือสิ่งที่ผม
อยากจะเรียนใหทราบวาประสบการณของผมเปนอยางนั้น  ผมไปอินเดียทั้งๆ ที่ไมอยากไป แตผม
เปนคนที่อยูทีป่ระเทศอินเดยีเกือบหกป คดิดูก็แลวกันครับ ทําไมผมถึงไดอยูที่นัน่ไดถึงหกป เดี๋ยว
ผมจะเลาใหฟงนะครับวาเปนอยางไร  
 อินเดียมีทศันคติกับคนไทยอยางไร สวนใหญอนิเดียเปนผูทีมี่ทศันคติทีด่ีกับประเทศไทย
รวมทัง้กับคนไทย เพราะวาหนึ่งคือคนอนิเดียที่ไปอยูในประเทศไทยวันนี้เปนรุนทีส่ามแลวนะครบั 
เขามาอยูในประเทศไทยนานแลว อินเดียเปนคนที่มีอะไรทีต่างจากประเทศอื่นคือเขากลับบาน เขา
มีอะไรเขานึกถึงบานเขาตลอด สงเงนิไปบาน สงลูกไปเรียนทีบ่านเขา สงลูกชายไปแตงงานทีโ่นน 
สงลูกสาวไปแตงงานที่โนน คืออินเดียเขายังนึกถึงอินเดยีตลอดเวลา และขาวสารทีค่นอนิเดียที่อยู
ในประเทศไทยหรือสิ่งที่เขาไดรับจากประเทศไทยนั้นสวนใหญจะเปนขาวสารที่ดีเสมอ ฉะนั้น
ทัศนคติทีมี่อยูสองทางสองขั้วนี้ ชัดเจนเลยวาเราไมรูสึกดีเทาไร  แตเขารูสึกดีกับเรา ฉะนั้นเมื่อวัน
หนึง่ทีเ่ราจะไปจับมือกับเขาๆ จะรูสึกอยากทําโนน อยากทํานี่กับเรา ไมวาเรื่องอะไรทัง้สิ้น  
อาจารยเคยไปอยูที่อินเดียมาแลวอาจารยจะรูสึกไดเลยวาเวลาเราพูดอะไรกับเขาๆ โอเคเลย แต
ภายใตโอเคคอยๆ คิดนดิหนึ่งวาโอเคแลวจะเปนอยางไร น่ีคือส่ิงหนึ่งท่ีบางครั้งเราไมรูจักเขาดี
จริง โอเคของเรากับโอเคของเขาคนละความหมายกัน บางทีเราอาจจะหวังสูงมากมายกับ
เขาเราตองหวังพอสมควรอยาไปหวังสูงขนาดนัน้ เพราะโอเคของเขาไมใชตรงนั้นของเรา 
อันนี้คือส่ิงหนึง่ที่ผมไดรับมาจากประสบการณที่อยูทีน่ั่น เพราะบางทีเวลาไปติดตออะไรตางๆ
นานา ดูมันคลองไปหมดเลย ดูมนังายไปหมดเลย แตทุกอยางชาไปหมดเลย ไมใชอยางที่เราคดิ
เลย นั่นคือระบบการทํางานของเขาเอง มันชวยไมได นี่เปนวิธีการทํางานของเขา ถาพูดถึงทศันคติ



ของคนสองประเทศก็ตองเรียนใหทราบวาเปนความแตกตางกัน คือเราถูกอบรมมาในสังคมของเรา
อยางนี้ เขาถูกอบรมมาในสังคมของเขา ตองอยาลืมนะครบัวาสังคมของประเทศไทยคือสังคม
ของคน 65 ลานคน สังคมของประเทศอินเดียคือสังคมของคนหนึ่งพันหนึง่รอยกวาลาน
คน แตกตางกันแนนอน 
 หนึง่ ใครอดทนกวากัน เราจะติดตอเจรจาไมวาจะเรื่องการทูต อะไรก็แลวแต เราอยากจะ
ไดส่ิงที่เราอยากไดเราตองอดทนใหมากๆ ในขณะที่เราถูกสอนมาวาถาเปนหนึ่ง สอง สาม สี ่หาก็
โอ เคแลว แตของเขาหนึ่ง สอง สาม ส่ี หา ไมพอนะครับ ตองมากกวานั้นเขาถึงจะโอ เค อินเดียถา
เขาจะใหอะไรเราก็หมายความวาเรามีอะไรมาแลกหรือเปลา นี่เรื่องจรงิครับ มันตางจากเรา ถาคิด
วาเราใหได เราก็ใหเลย ไมตองแลก แตอินเดียนีทุ่กอยางตองแลก ตองไดเพราะวาเขาอยูกับคน
หนึง่พันหนึง่รอยลานคน ถาเขาไมไดกอนเขาตองรอไปอีกพันลานคน เขาถึงจะได ถาพูดกันงายๆ 
ไมใชเพ่ืออะไร เพ่ือใหมองเห็นภาพที่ชดัเจนของความแตกตาง ยกตวัอยาง ผมขอนอกเรื่องสัก
หนอยครับ ไมทราบอาจารยเคยไดยินโจกอินเดียบางไหมครับ คือมันบอกถึง character ของคน
เลยยนะครับวาเปนอยางไร เรื่องเก่ียวกับคนอินเดียนัง่เรอืออกไปกับฝรั่ง เรือเกิดลมข้ึนมา อินเดีย
รองโวยวายวายน้ําไมเปน ฝรั่งอยูบนเรือบอกวา Give me your hand เขาหดมือเลย ฝรั่งนึกไดวา
ตองพดูวา Take my hand เขาถึงจะยอมจับมือ เห็นไดชัดเจนวาเขาไมใหงายๆ  นีบ่อก character 
ของคนอินเดียที่ออกมาทางโจกที่คนอินเดยีเลาใหผมฟง นีค่ือสิ่งผมเอามา apply ไดวาเขาเปน
อยางไร  ฉะนั้น เราคงตองปรับทศันคตนิิดหนึ่งกับการทีเ่ราจะไปตดิตอกับอินเดยี  เราตองเรยีนรู
เขาใหมากสักหนอยวาเขาเปนอยางไร สวนเรานัน้เปนส่ิงซึ่งเขาชอบอยูแลว จริงๆ แลวติดตอกับเรา
นี่เรางายนะครับ เราเปนคนที่ไมคอยงอแง เขาใหมาในสิ่งที่เราตองการเราพอแลว  เราไมตองการ
มากกวานั้น แตอินเดียเทานียั้งไมพอ ตองเอาใหไดมากที่สุดเทาที่จะได นั่นแหละคืออนิเดีย 
 มิตทิางสังคมวัฒนธรรมในอินเดีย จริงๆ แลวเราคุนเคยกับสังคม วัฒนธรรมอนิเดียมาก 
ไมใชเฉพาะวาอินเดียมาอยูในประเทศไทยเยอะ แตผมจะยกตัวอยางเรื่องของศาสนา  ศาสนาพุทธ
แนนอนแหลงกําเนิดอยูที่ประเทศอินเดีย เราเขาถึงพุทธศาสนาเหมือนกับเราเขาถึงคนอนิเดีย
บางสวน นะครับ ไมใชทั้งหมด เพราะอินเดียเขาบอกวาเขาเปนประเทศฮนิด ู  คนสวนใหญเปนคน
ฮินดู รองลงมาเปนคนมุสลิม อนิเดียเปนประเทศที่มศีาสนามากมายเหลือเกิน เยอะแยะไปหมด 
พุทธนีน่อยเหลือเกินไมถึงเปอรเซนต แตวาอื่นๆ มากมาย มุสลิม  ซิกข เชนก็เยอะ มีสารพัดศาสนา 
สังคมวัฒนธรรมของอนิดียทําไมมีศาสนามากมาย ผมมานกึเอาเองนะครบัวาคนหมูมากถาไม
สอนใหคนบําเพ็ญศีล ภาวนาไวแลวถาจะยุง ผมเคยพูดกับพรรคพวกหลายคนวาถาประเทศไทยมี
คนจนอยางอินเดียสงสัยจะแย แตคนจนของอินเดียมีเยอะแนนอนที่สดุแตคนจนของอินเดียไมคอย
สรางปญหามากมายเพราะสังคมวัฒนธรรมของเขาเปนตัวชักจูงใหเขาอยูในความสงบ ยกตัวอยาง



เชน ศาสนา เปนตน เขามีศาสนสถานมากมาย บางสิ่งบางอยางไมนาจะเปนศาสนาแตเขาก็
เลื่อมใส  

อีกสิ่งหนึง่ที่ผมรูสึกเองวาส่ิงที่เกิดขึน้ในอินเดียตั้งแตโบราณคือวรรณะ วรรณะทีมี่อยูใน
อินเดียนี่ผมคดิวาเปนสิ่งที่ชวยใหสังคมอนิเดียอยูไดในปจจุบัน แมกระทั่งในปจจุบันที่บอกวา
ประเทศอินเดียไมมีวรรณะแลวก็ตาม แตในความเชื่อของคนในสงัคม วรรณะยังอยูตรงนั้นแนนอน
ที่สุด ทําใหคนจนเจียมเนื้อเจียมตัว แนนอนบางทีเราบอกวาวรรณะไมด ี มันจะไมดีแนนอนถามา
อยูที่ประเทศไทย แตมันอาจเปนความจําเปนทีมี่อยูในประเทศอินดียก็ได เพราะส่ิงนั้นเกิดขึ้นมา
นานแลว วันนี้นะครบัอยางคนทีท่ํางานที่สถานทูตผม เปนคนปดกวาดบาน เขารูตัวเองวาอาชีพเขา
สูงสุดกค็ือแคนี้ เขามาคุยกับผมวาเขาอยากจะเอาลูกเขามาทํางานปดกวาดดวย ผมบอกวาลูกคุณ
นาจะไปเรียนหนงัสือ แลวก็ไปทํางานอยางอื่นได เขาบอกวาไมหรอก เขาคิดวานีค่อืสิ่งที่เขาพอใจ
แลว มันเปนส่ิงซึ่งสงัคมหลอหลอมกันมาเอง ไมมีใครบอกวาใครตองเปนอะไร นีค่ือความเช่ือจุด
เล็กๆ จุดหนึง่ที่ผมมีความรูสึกวาเขาไมทะเยอทะยาน อาจจะไมใชทุกคนที่เปนอยางนี้นะครบั นี่
เปนตัวอยางที่ผมยกใหฟงวาอะไรคือส่ิงที่คนอินเดียอยูนิ่งๆ ไดมันเปนส่ิงที่สืบเนื่องมาจากวรรณะ 
มันไมใชอยางเรารูสึกวาเรามีทาส รัชกาลที่ 5 เลิกทาส อะไรอยางนี้เปนตน วันนี้เราไมมีทาสใน
เรือนเบี้ย ไมมีอะไร แตวรรณะของอนิเดียไมใชทาส วรรณะของอินดียมีหลายชั้นเหลือเกิน มนั 
chop จากคนพันลานมาเปนรอยลานนะครับ ไมเทากันหมดเลย คนอยูในเสนนีก็้เดินอยูตรงนี ้ ก็
เดินกันอยูคนละเสนทางดวยความเชื่อของตัวเองวาเปนอยางนั้น หรอืศาสนาที่มีมากมายถาจนก็
สอนใหสวดมนตไหวพระ ไมไดชาตนิี้ก็เอาชาติหนา นีค่อืสิ่งที่เกิดขึน้จริงๆ ในสังคมอินเดีย ถาเราได
ไปสัมผัสเขาแลว คดิดูสคิรบั ผมเคยตามเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ไปในพื้นที่ทีค่อนขางจะทรุกันดาร 
ไปดูชาวบาน เขาอยูในบานดิน หลังหนึง่มีอยูหนึ่งหองเทานั้น ทุกอยางอยูในนั้นหมดเลย นอน หุง
หาอาหาร สวนหองน้ําไมมี ไปทุง เพราะเขามีความเชื่อวาไมเอาสิ่งสกปรกมาไวในบาน ตองไปอยู
ขางนอกก็มีแคนัน้แลวก็อยูกันอยางนั้น แออัดกันอยูในนัน้ นี่ถือวาโอ เคแลว ดกีวานอนกลางดิน 
กินกลางทราย สังเกตไหมครับวาไมวาอะไรเกิดขึ้นในอินเดีย คนอินเดียตองตายตลอด เพราะคนที่
จนขนาดไมมีอะไรจะรับประทาน หรือนอนกลางดินกินกลางทรายมีเยอะแยะมากมายเลย ฝนตกก็
ตาย รอนก็ตาย หนาวก็ตาย น้ําทวมก็ตาย ตายเรื่อยๆ เพราะคนเยอะเหลือเกิน  รฐับาลชวยไมไหว  
 ผมเองมานัง่นกึวาทําไมคนอินเดียถึงเปนพวก veg หรือมังสวิรตัิเยอะ มังสวริัติไมใชเรื่อง
ของศาสนาเลย เปนเรื่องของสังคมที่สอนกันมาตั้งแตดกึดําบรรพแลววากินผักดีกวา อยาไปกินเนื้อ
เพราะวาคนทีไ่ปอยูที่อินเดียพบวาอินเดียมีสัตวเยอะแยะมากมาย เต็มไปหมดเลย ที่ทําเนียบตอน
เย็นๆ จะมนีกมาเปนพันๆ ตวั มานอนอยูที่ตนไมแลวเชาก็ไป เขาไมฆาสัตวตัดชีวิต บานเราถานก
เยอะอยางนี้สนุกเลย ยิงกันใหญ แตเขาไมทําครับ ผมมานึกวาเขาสอนใหคนกินผักเพราะสมัยกอน
นั้นไมมีตูเย็น ถาเผื่อฆาวัวสักตัวเอาไปเก็บไวที่ไหน ไดกินนิดเดียวที่เหลือก็ตองทิ้ง มีวัวเอานมมา



เลี้ยงครอบครัวดีกวา กินผักดีกวา  ผมเอาพันธุผักจากประเทศไทยไปปลูกงอกงามมาก ปลูกงายโต
เร็ว ดินดีเหลอืเกิน ผมวาอะไรหลายๆ อยางสอดคลองกันทําใหสังคมเขาไปไดเรื่อยๆ สังคมเขากิน
ผักได เขาจะรับประทานอยางนั้นตลอดเวลาโดยไมรูสึกเบื่อ  อาหารคนจนก็จาปาตี คนรวยก็กิน
นาน นานคือโรตีบานเราแตทําจากธัญพืชที่มีคณุภาพ สวนจาปาตีทําจากธัญพืชที่ไมมีคณุภาพ ไม
ตางกันเลย เหมือนเรารับประทานขาวหอมมะลิและขาวที่ไมใชหอมมะลิ  แลวก็ถ่ัวตมที่เขาเรียก 
ดาล นีค่ืออาหารเชา กลางวัน เย็นของคนจนๆ และรับประทานอยางนี้ทุกวัน ทุกมือ้ดวย ไมเปนไร
เพราะมีไขมัน โปรตนี คารโบไฮเดรตพอที่จะทําใหชีวิตอยูรอดได ผมคิดเอาเองนะครับวาสังคม
สอนสังคมสอนใหคนอยูรอดดวยวธิีนี ้ แทนที่จะไปกินเนื้อสัตว เมนูที่อนิเดียตองมีสองหนานะ
ครับ หนาหนึง่เปนพวกมังสวิรัติ อีกหนาหนึง่เปนพวกอาหารที่เปนเนื้อสัตวซึ่งเปนปกติธรรมดาอยู
แลว  

สังคมวัฒนธรรมหลายๆ อยางที่ผมเหน็มนัเปนเรื่องที่แกไขและเปลี่ยนแปลงเขายากนะ
ครับ วรรณะเขายังมีอยู กินผักก็กินอยูอยางนั้น เรื่องของครอบครัว อินเดียเปนสงัคมครอบครัวก็
เหมือนไทยครอบครัวหนึง่พอ แม ลูกก็อยูดวยกันในบานหลงัหนึง่ ไมคอยแยกออกไปจากกัน 
อันหนึ่งเมื่อกอนประเทศไทยมีเดี๋ยวนี้ประเทศไทยไมมีแลว คือพอแมหาลูกเขยหรือลูกสะใภใหกับ
ลูกของตัวเอง เมื่อกอนที่เราเรียกวาคลุมถุงชนนะครับ เดี๋ยวนี้อินเดยียังเปนอยางนั้นอยูเลย ทําไม
อินเดียยังเปนอยางนี้ เพราะอินเดียมีชั้นวรรณะก็พยายามเดินอยูบนถนนของตัวเอง การที่จะเดิน
อยูบนถนนของตัวเองไดก็ตองแตงงานกับคนที่เดนิอยูบนถนนนี้เทานัน้  ไมแตงงานไปกับผูอื่น เปน
ตน มีคนอินเดียที่อยูในประเทศไทยสวนใหญทีห่าผูหญิงหรือผูชายในถนนเสนเดียวกันไมไดที่
ประเทศไทยก็ตองไปหาที่อนิเดีย นี่เปนเรือ่งจริงนะครับ รักไมรักไมรู แตวาพอแมหาให โดยเฉพาะ
ผูหญิงคอนขางจะยุงยากหนอย เกิดมาเปนผูหญงิไทยโชคดีนะครับ เพราะผูหญิงอนิเดียตองเตรยีม
สินสอดไปขอผูชายแตงงาน ลูกผูหญงิที่อนิเดียไมคอยเปนทีต่องการของครอบครัว ผมเห็น
เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ขางทางไมทราบเห็นหรือเปลา ตามส่ีแยกตางๆ เด็กเล็กๆ ที่ถูกอุมหรือ
โดนจูงมาเปนเด็กผูหญิงเปนสวนใหญที่มาขอทาน เด็กผูชายนอยมาก นั่นคือความไมตองการของ
ครอบครัวเพราะพอเกิดเด็กผูหญิงขึ้นมา พอแม ตองเตรียมสินสอดไวใหลูกสาวสําหรับไปแตงงาน  
รวยหนอยก็โอ เค ถาจนก็แยเลย นี่คือความเปนอินเดียที่เปนอยูปจจบัุน เปนอยางนี้  ของเราวันนี้
ไมมีแลวครับที่พอแมเลือกให ผมขออนญุาตนอกเรื่องนดิ มีเจาหนาที่อินเดียที่อยูสถานทูตเปนคนที่
เกง ทํางานไดดีมาก วันหนึง่เขาเขามาพบเขาบอกวาขอลาออก ผมถามวาทําไมละ เขาบอกวาจะ
ไปแตงงาน ผมบอกวา you แตงงาน you ก็มาทํางานอยูที่นี่ไดนี่ ก็ขอแสดงความยินดดีวยนะ เขา
บอกวาที่เขาตองลาออกเพราะเมื่อเขาแตงงานเขาตองไปอยูบังกาลอร อาวทําไมละก็เห็น you ควง
กันอยูทุกวันก็อยูที่นี่ไมใชหรอื เขาบอกไมใชคนนีห้รอก อาวแลวทําไมละ ที่แตงดวยคือคนที่พอแม
หาให แลว you โอเคหรือ ก็โอ เคนะและเชื่อวาคนที่พอแมหาใหตองเปนคนดี อาวแลวคนที ่ you 



ควงอยูทุกวัน ก็ไมเปนไรก็บอกเขาไปก็จบ นี่ คือการยอมรับที่หลอหลอมมาจากสังคม แปลกไหม
ครับ ถาเปนคนไทยไมเอาแลวครับ อันนี้ไมใช ไมมีทาง พอแมอยามายุง ฉันหาของฉันเอง จะบอก
วาเปนอะไรครบั มันเปนความเชื่อหรือครับ ผมก็ไมรูจะบอกวาเปนอะไร ในสังคมอนิเดียเปนอยางนี้
ครับ เขาเปนอยางนี้ของเขา จริงๆ ผมมคีวามรูสึกวาสังคมอินเดียยังเปนสังคมแบบนี้อยู  
ในขณะที่สังคมของประเทศไทยที่เคยเปนแบบนี้ คลายๆ อยางน้ีเราเปล่ียนไปแลว เม่ือ
เราเปล่ียนไปแลว เราตองหันกลับไปมองเขาวาเขายังไมเปล่ียน แลวเราจะ deal กับเขา
อยางไรในลักษณะที่เขายังไมเปล่ียน นี่คือสิง่ที่ผมรูสึกวาเราตองรูจักเขาใหไดในสิง่ตางๆ 
เหลานี้ วาเขาเปนอยางนี้นะ เขาชอบสิ่งนี้ เขาไมชอบส่ิงนี้ เขาเลื่อมใสนั่นและเชื่อในสิ่งนี้ นี่คือสิง่
หนึง่ที่ผมอยากจะเรียนใหทีป่ระชุมนีท้ราบวา deal กับอินเดียจริงๆ นัน้ไมยากหรอก ถาเรารูจักเขา  

ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย โดยเฉพาะในเรือ่งของสังคมทีเ่ราคดิ
วาใครคือตัวกลาง ตัวเชื่อมโยงไดในการดําเนนิการในเรื่องนี้ ผมคิดวากระทรวงการตางประเทศ
เปนตัวเชื่อมทีด่ี เพราะกระทรวงการตางประเทศมีสถานทูตอยูที่นัน่ สถานทตูมหีนาทีเ่ปนตัว
เชื่อมโยงในเรือ่งตางๆ  นอกจากจะทําความสัมพันธโดยรวมแลว ส่ิงที่เราตองทําคือความรวมมือ
ทางดานการเมือง คือการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง นายกรัฐมนตร ี รัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงตางๆ ทางดานเศรษฐกิจทําอยางไรที่จะใหเราขายของไดมาก 
สถานทูตมหีนาที่จัด destination Thailand อาจารย (เชษฐ) ยังเคยไปชวยผมเลย ทางดานสังคม 
ทองเที่ยวเราจัดเทศกาลลอยกระทง เปนตน เพื่อใหเขารูสึกประทับใจประเทศไทย หรือยํ้าความ
ประทับใจทีมี่ตอประเทศไทย ใหเขาหันมามองเรา ในดานสังคม วัฒนธรรม ผมไดทําส่ิงหนึ่งกค็อื
การจัดสัมมนาทางดานสังคม วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ศาสนา ปจจบัุนนี้ยังมีอยู เมื่อผมไปแรกๆ 
โดยความตัง้ใจผมคดิวาอยากจะเปดศูนยวัฒนธรรมไทยที่ประเทศอินเดีย ซึ่งอินเดียเปดไปแลว
ไมก่ีเดือนนีเ้อง จริงๆ ผมอยากจะทําเพราะวาวางแผนไวลวงหนาสามปคือในหลวง 80 พรรษาถา
เราเปดศนูยวัฒนธรรมที่ประเทศอินเดียไดจะด ีอยางนอยเปนสัญลักษณเพื่อฉลองในหลวง 80 นะ
ครับ ก็จัดสัมมนาเอานักวิชาการสาขาตางๆ มาคุยกันอยางนอยที่สุดเพ่ือสรางความสัมพันธ รูจัก 
คุนเคยระหวางกันในสาขานี้ ผมจดัที่อนิเดียปหนึง่แลวมาจัดที่กรงุเทพฯปหนึง่ สลบักันไปสลับกัน
มา ปหนาจะมาที่ประเทศไทย ทานทตูทานใหมยังกรุณาเก็บงานสัมมนานี้ไว นอกจากจะเอา
นักวิชาการมาเรียนรูซึ่งกันและกันในสาขาที่เปนประโยชน ไมใชเรื่องของการเมือง ไมใชเรื่องของ
เศรษฐกิจ แตเปนเรื่องของ people to people contact นะครับ ผมคดิวานาจะเปนสิ่งที่ทําให
เรียนรูซึ่งกันและกันไดดี และทําความเขาใจซึ่งกันและกันไดด ี อันนี้ก็เรียนใหทานนักวิชาการ
ทั้งหลายไดทราบ หรือทางวช. นะครับไดมามีสวนรวมกับสถานทูตจัดการสัมมนานี้ซ่ึง
แตกสาขาไปเยอะแลวก็จะดีจะเพิ่มนักวิชาการไดมากขึน้ เพิม่ความสัมพันธทางวิชาการ
ไดมากขึ้น อยางนอยอาจจะทําอะไรขึ้นมา เพราะวาในการสัมมนาของผมทกุครั้งเมื่อสัมมนา



เสร็จแลวผมพิมพเปนเลมข้ึนมา แจกจายไปตามทีต่างๆ มหาวิทยาลัยมหดิลก็แจกมาครับ ปนี้ก็ได
แลวครับ อาจารยนงลักษณเปนคนทําขึ้นมาใหแลว ส่ิงนี้นาจะเปนประโยชนสําหรบัวงการ
นักวิชาการดานสังคมวิทยามากมายทีเดียว แตศนูยวัฒนธรรมผมเปดไมไดเพราะเหตุวาผมทําๆ 
ไปแลวหนวยราชการที่เกี่ยวของเรื่องนี ้ ไมคอยรูสึกอยากจะทํา ไมคอยรูสึกอยากจะไป อยางวาพอ
วาอินเดียไมคอยรูสึกหรอก ถาเปนอเมริกาก็คงแยงกันทํา ตองพูดกันอยางนี้จริงๆ ผมไมไดพูดดวย
ความนอยเนื้อต่ําใจ เพียงมองวาอะไรที่เปนประโยชนทางดานนี้กับประเทศไทยก็อยากจะทํา ก็
เรียนวากระทรวงการตางประเทศก็เปนตัวกลางที่เปนประโยชนเพราะมีสถานทูตอยูที่นัน่อยูแลว 
มีเวปไซตที่เขาไปคุยไดตลอดเวลา ผมเช่ือวาขาราชการทุกคนทีป่ระจําสถานทูตไทยที่ประเทศ
อินเดียยินดีใหความรวมมือเพราะเปนขาราชการที่สมคัรใจไปทั้งนัน้ ไมใชถูกบังคับใหไป ยุคกอน
โนนไมคอยอยากไปกัน ยุคนี้ขาราชการอยากไปทํางาน อยากไปประเทศอินเดียเพราะมคีวามรูสกึ
วาอินเดียกําลังโต ผมโชคดทีี่ผมไดไปอยูที่อินเดียเมื่ออนิเดียเริ่มจะโต เริ่มลุกขึ้นยืนขึ้นไดก็รูสึกดนีะ
ครับ เพราะบางทีเราก็มองแตเศรษฐกิจๆ ของอินเดียเขาเฟองฟูนะครบั สมัยผมอยูนี่ GDP 11 วันนี้
ในขณะที่บางประเทศตดิลบเยอะแยะนี่ของเขาอยูที่ 7 คิดดูสคิรับเขาไมกระทบมากเพราะเงินเขา
เยอะครับ เขารูจักใชดวยนะครับ  

อีกสิ่งหนึง่คือภูมิปญญา คอืเราอยาไปมองวาอินเดียมแีตไอ ที อยางเดียว อินเดียพยายาม
ปรับประเทศใหเปนประเทศที่พูดถึงไอท ี ไมใชบังกาลอรคือไอทีแหงเดียว ทุกเมืองของประเทศ
อินเดียมีไอ ททีี่ลํ้าหนาทัง้นัน้ แตตองเรียนใหทราบวาเมื่อเริ่มตนทําไมบังกาลอร เริ่มตนคือเขายาย
ฐานการผลิตจากยุโรปและโดยเฉพาะจากอเมริกามาผลิตทีน่ีต่างหาก แลวก็ชวนไมโครซอฟท ชวน
ใครตอใครมาเพราะวามันถูกแลวก็สงไปขายแพงๆ ซ่ึงเขาเห็นเปนสิง่ทีด่ีเพราะลงแรงนอย ขายแพง 
อินเดียซื้ออะไรจากเรามากที่สุดรูไหมครบั ซื้อ hardware จากประเทศไทยมากที่สุด เราขายของ
หนัก เขาขายของเบา ก็แลวแตนี่ก็เรียนใหทราบ จรงิๆ แลวอินเดียไมใชประเทศไอทีเทานัน้ เขา
ยังมีอื่นๆ เยอะ ส่ิงที่เราตองการจากเขาคงไมยากเพียงแตวาเราตองปรับตัวใหรูสึกตองการ
เขา แลวใหเขาใหเราอยางไรตางหาก  นีค่ือบทบาทของเราก็นาจะโอเค ผมก็ฝากนักวิชาการ
ทุกทาน และผูที่สนใจประเทศอินเดียทุกทานอยาเพิ่งวางอินเดียนะครับ พยายามดูเขาไปเรื่อยๆ 
พยายามจับเขาใหได เขาเปนแหลงวิชาความรูที่มมีากมาย ทุกอยางมาก จริงๆ เพราะวาคนเขา
เยอะ เขามีตัวเลือกเยอะ ฉะนั้นคนเกงหาไมยากครบั 

ผมขอขอบพระคณุอยางสูงที่กรณุานั่งฟงสิ่งที่ผมเลาใหฟง มีอะไรจะถามผมยินดีจะตอบ
เทาที่ผมจะตอบไดในระหวางชวงรับประทานชา กาแฟก็ได ขอบพระคณุอยางสูงครบั 
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